

"หมอธี" ยัน สกสศ.-คຸຣຸສກຳ ຍັງຢູ່ໃກ້ກັບສຸຣ.

นำเสนอมื่อ : 9 เม.ย. 2562

รมว.ศึกษาธิการ แจง ประกาศท.เรื่องกำหนดหน่วยงานอื่นของรัฐอยู่ในกำกับของฝ่ายบริหาร
อย่าตีความผิด ยัน ประกาศดังกล่าวเพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานที่มีชื่อได้รับบพิเศษสร้างนวัตกรรมได้

วันนี้ (8 เม.ย.) นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า
ตามที่เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง
กำหนดหน่วยงานอื่นของรัฐที่อยู่ในกำกับของฝ่ายบริหาร ระบุว่า อาศัยอำนาจตามความในข้อ 3
ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ พ.ศ.2562
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงออกประกาศไว้ ซึ่งประกาศดังกล่าวมีหน่วยงานของสศ.คือ
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสศ.)
และสำนักงานคຸຣຸສກຳ ไปอยู่ในกำกับฉบับดังกล่าวด้วยนั้น
เรื่องนี้ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานที่มีชื่อในประกาศได้สร้างนวัตกรรม
ซึ่งรัฐบาลจะจัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้เป็นพิเศษ และจัดซื้อนวัตกรรมที่สร้างได้อย่างน้อยร้อยละ 30
จึงต้องประกาศขึ้นบัญชีหน่วยงานนั้นไว้ ซึ่งเรื่องนี้ไม่มีอะไรจะไปตีความหรือเขาใจอะไรผิด

“หลังจากที่มีประกาศดังกล่าวออกมา มีหลายคนแสดงความห่วงใยและสอบถามเรื่องนี้มาที่ผมจำนวนมาก
ซึ่งผมก็ได้อธิบายไปว่าการออกประกาศฉบับนี้เพื่อให้การทำงานด้านการผลิตนวัตกรรมขับเคลื่อนไปได้และได้รับเงิน
สนับสนุน ไม่ได้เป็นการย้ายหน่วยงานของเราไปอยู่สังกัดกระทรวงอื่นอย่างที่หลายคนเข้าใจ
โดยทั้งสกสศ.และคຸຣຸສກຳ ยังอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสศ.เหมือนเดิม
เพราะหากจะมีหน่วยงานใหม่เกิดขึ้นหรือการย้ายหน่วยงานของเราไปอยู่กับที่อื่นไม่สามารถออกมาเป็นกระทรวงได้
โดยการปรับเปลี่ยนโครงสร้างต่างๆจะต้องออกเป็นพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)
และต้องมีการหารือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
อีกทั้งในตอนนั้นก็มีการเดินประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาเลขาธิการสกสศ. เลขาธิการคຸຣຸສກຳ
และผอ.องค์การฯเรียบร้อยแล้ว
ซึ่งขั้นตอนการสรรหาต่อจากนี้จะเป็นคณะกรรมการที่ดูแลเรื่องการสรรหาคำเนินการ
ตั้งนั้นขอให้การสรรหาผู้บริหารตัวจริงทั้งสามตำแหน่งปล่อยให้ไปทำตามกระบวนการ
โดยผมไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องของการสรรหาแล้ว” รมว.ศึกษาธิการ กล่าว

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก [เดลินิวส์ วันอังคารที่ 9 เมษายน 2562](#)